

HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ
UB HỘI LHTN HUYỆN GIO LINH

Số: 12-BC/UBH

Gio Linh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động CLB Thanh niên Gio Linh thiện nguyện

I. Đặc điểm tình hình, khó khăn, thuận lợi:

Trong năm 2021, căn cứ nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, hội viên trong việc tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, UB Hội LHTN huyện Gio Linh quyết định thành lập Câu lạc bộ Thanh niên Gio Linh thiện nguyện gồm 15 thanh niên. Sau gần 05 tháng đi vào hoạt động với đa số là các Hội viên trẻ, CLB đã luôn cố gắng vượt qua những trở ngại, thiếu thốn ban đầu để phát triển và đạt được những thành tích.

Khó khăn: Kể từ khi thành lập đến nay, CLB đã gặp không ít những khó khăn từ khâu chuẩn bị các chương trình đến các hoạt động sinh hoạt cũng như mọi mặt. Kinh phí ban đầu chưa có, các Thành viên trong Ban Chủ nhiệm tự nguyện đóng góp mong vượt qua nhưng thiếu thốn ban đầu. Hội viên tham gia ít vì chủ yếu là bận công việc gia đình và việc học. Thành phần Hội viên thuộc nhiều lứa tuổi gây khó khăn trong việc tổ chức, Ban Chủ Nhiệm còn chưa ổn định về nhân sự.

Thuận lợi: Tuy vậy trong năm qua Đoàn huyện luôn nắm rõ sự phát triển của CLB, luôn có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, kịp thời và hỗ trợ chủ yếu về mặt tinh thần trong các hoạt động. Sau một thời gian, các Thành viên Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hơn trong công việc, các Hội viên dần dần nhận thức được những lợi ích khi tham gia, nổi trội lên những Hội viên mới, trẻ, tài năng và nhiều nhiệt tình cộng thêm sự cộng tác, đồng viên của nhiều tổ chức khác trong nhiều hoạt động

II. Những kết quả đã làm được trong năm.

Ngày 15 tháng 5 năm 2021, CLB Thanh niên Gio Linh thiện nguyện tổ chức trao quà cho 04 hộ đặc biệt khó khăn và 120 suất quà gồm bánh, kẹo, sữa, áo quần và đồ chơi cho các em học sinh tại xã Húc Nghi - huyện Đakrông. Tổng giá trị lên đến 15 triệu đồng. Đồng thời tổ chức các hoạt động trò chơi, giao lưu văn hoá văn nghệ cho các em.

CLB cũng xác định mục tiêu đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn, được sự hỗ trợ của Hội LHTN Việt Nam huyện Gio Linh sắp tới CLB sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để hoàn thiện sứ mệnh yêu thương và chia sẻ của mình.

Sau gần một năm kể từ ngày thành lập, dù rằng thời gian không dài nhưng với những khó khăn, trở ngại ban đầu cũng đã giúp CLB định hướng rõ mục tiêu, phương hướng và hình thức hoạt động cho các Hội viên ngay từ lúc mới tham gia sinh hoạt. Các Thành viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc hình thành chương trình hoạt động và tham gia hoạt động thiện nguyện. Đồng thời cũng đã

san sẻ, tìm hiểu những nguyện vọng, khó khăn của các Hội viên nhằm tháo gỡ những mắc cảm ban đầu và tăng sự liên kết giữa các Hội viên lại với nhau.

IV. Đề xuất, kiến nghị với Đoàn cấp trên.

Mong rằng năm 2021 cũng như những thời gian về sau, Đoàn huyện thật sự quan tâm, tạo điều kiện cho CLB hơn nữa. Tổ chức các hội trại, cuộc thi mang tính chất CLB cũng như có cơ hội tham gia các cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức để CLB có dịp thể hiện, phát huy khả năng

Nơi nhận:

- Thường trực UB Hội LHTN tỉnh;
- Ban phong trào Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP.

TM. UB HỘI LHTN HUYỆN GIO LINH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Châu